

Số: /BC-UBND

Tân Yên, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả chuyển đổi số huyện Tân Yên 06 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2022

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

- UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để cụ thể hóa văn bản do trung ương, tỉnh ban hành và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

(có phụ lục các văn bản kèm theo)

- Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã tổ chức họp để thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số huyện Tân Yên năm 2022; Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tân Yên...

2. Kết quả phát triển chính quyền số

2.1. Kết quả phát triển hạ tầng số

- Duy trì, quản trị, vận hành và khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung như phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc, phần mềm một cửa, phần mềm báo cáo, hệ thống thư công vụ... Tiếp tục duy trì đường truyền số liệu chuyên dùng của VNPT kết nối từ Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đến huyện và 22 xã, thị trấn trên địa bàn.

- Công an huyện đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn (giai đoạn 1); tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí lắp đặt giai đoạn 2 với 30 vị trí và 56 camera với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2022 góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và ANTT trên địa bàn.

2.2. Kết quả sử dụng các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ

- Tiếp nhận và vận hành có hiệu quả các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ do tỉnh cung cấp, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết THHC cho người dân và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp và tổ chức thực hiện thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã là 289/480 thủ tục (chiếm tỷ lệ 60,2%); trong đó:

+ Cấp huyện có 209 TTHC, trong đó: mức độ 3 là 79 thủ tục (số thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 08 thủ tục); mức độ 4: 130 thủ tục (số thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 11 thủ tục). Kết quả giải quyết từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 có tổng số hồ sơ giải quyết dịch vụ công mức độ 3 là: 888 hồ sơ (đạt tỷ lệ 35,9%); số hồ sơ giải quyết dịch vụ công mức độ 4 là: 63 hồ sơ (đạt tỷ lệ 2,5%).

+ Cấp xã là 80 TTHC, trong đó mức độ 3 là 55 thủ tục, mức độ 4: 25 thủ tục). Kết quả giải quyết từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 có tổng số hồ sơ giải quyết dịch vụ công mức độ 3 là: 1.309 hồ sơ (đạt tỷ lệ 11,9%); số hồ sơ giải quyết dịch vụ công mức độ 4 là: 2.609 hồ sơ (đạt tỷ lệ 23,7%)

- *Kết quả số hóa hồ sơ, TTHC*: Từ đầu năm 2022 đến nay, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC (*lớp 1 có 139, lớp 2 có 57 cán bộ, công chức tham gia*). Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 40% đối với cấp huyện, 35% đối với cấp xã, thời gian hoàn thành xong trước 30/11/2022. UBND huyện đã phối hợp với Sở TT&TT tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện công tác số hóa các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn. Đến nay, các đơn vị đã triển khai thống kê thống kê xong kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; UBND huyện đang tổng hợp, xây dựng khái toán kinh phí để tổ chức thực hiện. Việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại chỗ: UBND huyện đang chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện 100% từ ngày 01/12/2022 tại Bộ phận một cửa cấp huyện; từ ngày 01/6/2023 tại Bộ phận một cửa cấp xã. Trước mắt, UBND huyện đã chỉ đạo cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện việc đặt tên file, gắn file lên hệ thống.

- Thực hiện các Văn bản của tỉnh về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang triển khai tạo mã QR Code thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã. Kết quả: trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt cho các cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa; phối hợp với ngân hàng Vietcombank tạo xong mã QR thanh toán không dùng tiền mặt cho Bộ

phận Một cửa huyện và 22 xã, thị trấn và bàn giao tài khoản quản trị cho các đơn vị. Để thực hiện đồng bộ việc thu phí không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong tháng 8/2022, hoàn thành việc lắp đặt 100% thiết bị, hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa và từ Quý III/2022, phải đảm bảo thực hiện tối thiểu 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (phí, lệ phí, thuế...) được triển khai thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán; trong số đó, tỷ lệ hồ sơ giao dịch thanh toán trực tuyến phải đạt từ 30% trở lên

- Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn duy trì 22 mô hình nhóm Zalo giữa Trưởng Công an xã với cán bộ cơ sở và Nhân dân trên địa bàn với tổng số 1500 thành viên; 04 nhóm Zalo hỗ trợ giữa Công an với các chủ và quản lý khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; chủ và quản lý cơ sở Karaoke, quán hát; các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn với trên 50 thành viên. Chủ trì hoạt động trang Zalo OA với tên “Công an huyện Tân Yên” phát huy hiệu quả tích cực, thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin chính thống liên quan đến ANTT tại địa phương, tình hình chính trị - xã hội được quần chúng nhân dân quan tâm, góp phần định hướng dư luận, hạn chế các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội và tiếp nhận nhiều thông tin tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Trang fanpage “Công an huyện Tân Yên” trên facebook thu hút 9.560 người thích và theo dõi; trang Zalo OA thu hút 1.605 người quan tâm theo dõi; trang Zalo OA của Công an các xã, thị trấn thu hút 3.793 người quan tâm theo dõi.

2.3. Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06

- Đến nay đã có 22/25 Dịch vụ công thiết yếu được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tiến độ đề ra, còn 03 thủ tục chưa tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia được do Bộ chủ quản chưa triển khai (gồm: Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; Tích hợp giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận).

- Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ giữa CSDL quốc gia về dân cư với 09 CSDL chuyên ngành: (1) CSDL quốc gia về bảo hiểm; (2) CSDL thuế; (3) CSDL sổ sức khỏe điện tử; (4) CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc; (5) CSDL quốc gia về dân cư với CSDL an sinh xã hội; (6) CSDL của ngành điện lực; (7) CSDL của Bộ Thông tin truyền thông; (8) CSDL của Văn phòng hành chính; (9) CSDL về Giáo dục (để thực hiện việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cho học sinh).

- Công an huyện tiếp tục thực hiện cấp CCCD và định danh điện tử. Tính đến ngày 06/5/2022, tổng số thu nhận 138.552 hồ sơ CCCD, gửi dữ liệu về Bộ Công an 138.431 hồ sơ, tiếp nhận và trả 128.415 thẻ CCCD cho công dân 345.897 thẻ CCCD, thu nhận 1.331 hồ sơ định danh điện tử cho công dân.

3. Kết quả phát triển kinh tế số

- Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Doanh nghiệp điện tử, Báo Điện tử, VTV1, VTV16, Đài truyền hình tỉnh Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Trung tâm VH&TT huyện,... xây dựng phóng sự, viết tin, bài giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP, Chủ thể (hộ sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, HTX trên địa bàn huyện); giới thiệu, quảng bá các sản phẩm: Vải thiều sớm Tân Yên, Vú sữa Tân Yên, măng Lục trúc Lâm sinh, ổi lê Tân Yên, các sản phẩm OCOP của huyện đã được công nhận,...); giới thiệu vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP, hữu cơ, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện biết, đăng ký nhu cầu tham gia vào chuỗi liên kết phát triển sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng, uy tín đảm bảo điều kiện tốt nhất tham gia sản TMĐT. Phối Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin cần thiết (sản phẩm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ...) trên Cổng TTĐT của huyện để đông đảo người dân trong nước, bạn bè quốc tế biết, liên hệ.

- UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê Chủ thể (HTX, hộ SXNN) trên địa bàn có khả năng, nhu cầu, nguyện vọng đưa sản phẩm nông nghiệp tham gia sàn TMĐT: Kết quả đã có 30 HTX và hộ sản xuất đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử; Phòng VH&TT đã lập danh sách 12 HTX đề nghị Sở TT&TT hỗ trợ cấp chứng thư số để phục vụ giao dịch trên sàn TMĐT. Chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với Phòng VH&TT huyện, Bưu điện huyện thống kê danh sách, đăng ký đối tượng tham gia tập huấn hỗ trợ đưa hộ sản xuất NN lên sàn TMĐT (Theo KH số 71/KH-STTTT của Sở Thông tin và truyền thông, dự kiến tổ chức vào tháng 8,9/2022).

4. Kết quả phát triển xã hội số

- Tính đến ngày 31/5/2022, $22/22 = 100\%$ xã, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã với tổng số 489 thành viên; $317/317 = 100\%$ thôn, tổ dân phố đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với tổng số 1.569 thành viên. Đã thành lập 01 nhóm Zalo CNCĐ cấp huyện; 22 nhóm Zalo cấp xã; 317 nhóm Zalo cấp thôn.

- Huyện đoàn phối hợp với Phòng VH&TT thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; duy trì Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ giải quyết TTHC công mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh thiếu niên và thành viên tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn với 02 chuyên đề “Nâng cao năng lực số cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn”, “Chuyển đổi số trong thanh toán dịch vụ công”.

- UBND huyện phối hợp với Sở TT&TT tổ chức 01 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã với chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng khai thác sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Giang” bao gồm: Kỹ năng khai thác,

sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, thanh toán không dùng tiền mặt,...

- Phòng GD&ĐT phối hợp với Chi nhánh Viettel Tân Yên, công ty MISA, Quảng Ích tổ chức 09 lớp tập huấn cho CBQL và cán bộ phụ trách CNTT các trường MN, TH, THCS về quản trị và biên tập trang thông tin điện tử website; phần mềm quản lý các khoản thu không dùng tiền mặt. Triển khai và duy trì việc thực hiện cập nhật số liệu các kì báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, các phần mềm phổ cập xóa mù, phần mềm xét tốt nghiệp, phần mềm kiểm định chất lượng online, phần mềm quản lý trường học, phần mềm hạch toán tài chính. Chỉ đạo 100% các trường khai thác và sử dụng tài khoản trên trang mạng Trường học kết nối, khai thác, sử dụng có hiệu quả tập huấn thay sách giáo khoa chương trình GDPT mới, kho bài giảng e-Learning để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn; kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT đổi mới PPDH trong toàn ngành được chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt.

5. Kết quả chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực trọng yếu

5.1. Lĩnh vực Y tế

Trung tâm Y tế huyện tiếp tục sử dụng, khai thác vận hành hiệu quả phần mềm QLVB&ĐHCV; kết hợp sử dụng chữ ký số, thực hiện 100% việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử theo đúng quy định (*trừ văn bản mật, văn bản quy định gửi kèm bản giấy*).

Tiếp tục sử dụng phần mềm khám chữa bệnh, quản lý bệnh nhân. Phát triển thêm phần mềm khám chữa bệnh: Bệnh án điện tử, quản lý nhân sự, quản lý trang thiết bị y tế; sử dụng các nền tảng trong phòng chống Covid-19 như nền tảng xét nghiệm, nền tảng tiêm chủng, quản lý hồ sơ sức khỏe và Y tế cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai kết nối, trả kết quả xét nghiệm tự động (LIS) và kết nối chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ hội chẩn từ xa (PACS). Triển khai kết nối khám chữa bệnh từ xa với tuyến trên, hợp trực tuyến. Trung tâm đã ứng dụng hình thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt. Đầu tư về thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ chuyên trách CNTT, quản trị mạng trong trung tâm nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

5.2. Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo

- *Xây dựng trường học số:*

Triển khai, cập nhật CSDL ngành giáo dục phục vụ công tác thống kê báo cáo đến 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện việc cập nhật thường xuyên các modul trên CSDL ngành như hồ sơ học sinh, nhân sự, cơ sở vật chất, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu về GD&ĐT do Sở GD&ĐT áp dụng trên phạm vi tỉnh (đã phối hợp công ty phần mềm Quang Ích tổ chức 03 lớp tập huấn về khai thác, sử dụng, ứng dụng phần mềm trên cơ sở dữ liệu ngành), phần mềm kiểm định chất lượng, phần mềm phổ cập online, phần mềm tính khẩu phần

Nutrikid, Nutri All trong trường mầm non. Thực hiện tốt các phần mềm phổ cập online, phần mềm xét tốt nghiệp THCS, phần mềm tài chính Das từ Phòng tới các trường MN, TH, THCS. Chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS thực hiện quản lý hồ sơ, quá trình học tập học sinh; quản lý giáo viên, kế hoạch dạy học, thời khóa biểu, sổ liên lạc điện tử hiệu quả, thiết thực, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời cho phụ huynh học sinh.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị sẵn sàng tiếp nhận, vận hành các CSDL Bài giảng điện tử và cung cấp dịch vụ khóa học trực tuyến chuẩn hoá phục vụ đổi mới hoạt động dạy và học:

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị cho phục vụ họp trực tuyến với Sở GD&ĐT. Các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện phòng GD&ĐT tổ chức 100% trực tuyến tới các điểm cầu 4 trường trong huyện. Khuyến khích các trường tổ chức họp cụm chuyên môn bằng hình thức trực tuyến. Đầu năm 2022 đã tham mưu UBND huyện cấp kinh phí 9.2 tỷ đồng phục vụ cho việc nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số trong các nhà trường, trong đó có việc trang bị cho mỗi trường 01 bộ phòng họp trực tuyến đồng bộ trong toàn huyện. Trong thời gian kì nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng việc học, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường thường xuyên sử dụng tài khoản Microsoft Teams; google meet, Zoom,.. để phục vụ việc họp, học trực tuyến. Toàn huyện hiện có 212 phòng học trực tuyến tại 47 trường tiểu học và THCS (cấp tiểu học có 120 phòng, cấp THCS có 92 phòng) nhằm giúp những học sinh bị cách ly vẫn được học đảm bảo đúng tiến độ chương trình (trường họp GV bị cách ly không thể đến trường sẽ tổ chức dạy học trực tuyến tại nhà thông qua phòng trực tuyến để học sinh tiếp thu bài trên lớp), các phòng học đều được trang bị đầy đủ hệ thống camera, tivi thông minh, đường truyền mạng internet tốc độ cao đảm bảo cho việc tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến đạt hiệu quả. Qua thời gian đã có trên 6.750 tiết dạy được các nhà trường tổ chức, các cuộc họp giao ban giữa Phòng GD&ĐT với các trường MN, TH, THCS, họp giữa BGH với giáo viên được các nhà trường thực hiện qua các nền tảng trực tuyến Teams, Google meet, Zoom,.. Các trường TH, THCS đã ghi hình 1.300 tiết dạy đăng tải lên trang thông tin của trường phục vụ cho việc học tập của học sinh. Phòng GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các phần mềm ứng dụng mã nguồn mở; tổ chức thi thiết kế bài giảng e-Learning. Chỉ đạo các trường tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy cơ sở và có sản phẩm tham dự Cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Triển khai thí điểm một số nội dung chuyển đổi số mô hình giáo dục tại Trường THCS Cao Xá:

Từ năm học 2021-2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trường THCS Cao Xá tổ chức tập huấn về chuyển đổi số nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Xây dựng đội ngũ cốt cán chuyển đổi số trong nhà trường. Hoàn thiện hạ tầng CNTT tại nhà trường đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số (trang bị 24

màn hình tương tác có hỗ trợ internet; Hệ thống camera giám sát an ninh có 69 camera, trang bị 24 laptop... phục vụ dạy học trên các phòng học, phòng sinh hoạt chuyên môn chung tại nhà trường; thiết bị đầu cuối phục vụ cho hoạt động họp, hội thảo, hội nghị, hoạt động chuyên môn trực tuyến). Đầu tư hạ tầng CSVC như các phòng học tin học có đầy đủ thiết bị thông minh kết nối đồng bộ, phòng điều hành trung tâm. Cập nhật thông tin, chuẩn hóa CSDL dùng chung ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang; kết nối hệ thống CSDL dùng chung với các phần mềm nghiệp vụ trong toàn ngành như: quản lý tuyển sinh đầu cấp, quản lý sức khỏe, y tế học đường, quản lý 5 nhà trường, quản lý tài chính...; liên thông 100% dữ liệu báo cáo lên cơ sở dữ liệu của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Xây dựng kho học liệu điện tử để đáp ứng giảng dạy học trực tuyến; triển khai việc sử dụng sổ liên lạc điện tử, hồ sơ sổ sách điện tử phục vụ người học tự học, tự nghiên cứu, trên nhiều phương tiện khác nhau. Tiếp tục thực hiện hệ thống kiểm tra, đánh giá trực tuyến trên Onluyen.vn của Sở GD&ĐT cung cấp. Áp dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý chuyên môn và điện tử hóa hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường. Triển khai các phần mềm quản lý tài chính, tài sản. Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Từ năm 2022 thực hiện thu học phí và các khoản thu thỏa thuận không dùng tiền mặt.

5.3. Lĩnh vực Nông nghiệp

- Đã triển khai hỗ trợ cho các Chủ thể, hộ SXNN mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, có gắn tem truy suất nguồn gốc, nâng cấp mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm, sản phẩm đảm bảo tiêu chí tiêu thụ tại các siêu thị, xuất khẩu, đảm bảo độ tin cậy cho khách hàng: Từ nguồn vốn hỗ trợ đất lúa hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất sâm Nam núi Dành, Măng Lục trúc, măng hữu cơ; từ nguồn vốn hỗ trợ HTX của tỉnh hỗ trợ lập trang Web sản phẩm OCOP: sâm Nam núi Dành, măng Lục trúc Lâm Sinh, ổi lê Tân Yên, rườu dừa hộ ông Giáp Văn Việt và sản phẩm đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia OCOP năm 2022,...; từ nguồn vốn hỗ trợ thông qua Liên minh HTX hỗ trợ hạ tầng, máy móc trang thiết bị cho HTX sản xuất và tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa đầu tư sơ chế bảo quản quả vải tươi sau thu hoạch,....

- Phối hợp với Sở Công Thương, Liên minh HTX, Trung tâm công nghệ thông tin của tỉnh tuyên truyền, giới thiệu để các Chủ thể, hộ SXNN thấy được sự tiện lợi, hiệu quả khi sử dụng sàn TMĐT để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và chủ động bán hàng và tiếp cận, áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chí sản phẩm tham gia sàn TMĐT, mở rộng thị trường tiêu thụ: sản phẩm vải thiều sớm được đưa vào thị trường trên 10 quốc gia và khắp toàn quốc; sản phẩm Măng Lục trúc được đưa vào thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số tỉnh, thành phố lớn; sản phẩm sâm Nam Núi Dành từng bước được đưa vào chuỗi sản xuất chè, thực phẩm chức năng dùng bồi bổ cơ thể,.....

- Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 (sử dụng thiết bị bay trong sản xuất lúa khép kín, phun thuốc BVTV trên cây ngô ngọt, khoai tây, vải; sử dụng thiết bị cảm biến trong mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ

cao), tiếp tục nhân rộng vào sản xuất trong thời gian tiếp theo. Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý vải sớm Tân Yên; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai xây dựng mô hình HTX thông minh; phối hợp với tổ chức có liên quan khảo sát, đăng ký mô hình phát triển du lịch công đồng, du lịch tâm linh sinh thái, giới thiệu, quảng bá, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với tiềm năng, thế mạnh vùng, gắn với uy tín Chủ thể.

5.4. Lĩnh vực Tư pháp

- UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; triển khai kết nối liên thông giữa Hệ thống một cửa điện tử với Phần mềm đăng ký kết hôn, khai tử điện tử.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP đối với nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ngành Tư pháp: Căn cứ danh mục 25 thủ tục thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Phòng Tư pháp và UBND xã, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực tư pháp, đảm bảo tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 85% và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến đạt 50% trở lên.

- Công tác triển khai và tổ chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 10, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Kết quả giải quyết từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022, toàn huyện đã thực hiện được 6.618 hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, đạt tỷ lệ 42% (*vượt kế hoạch 27%*).

- Phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành số hóa Sổ hộ tịch (cấp huyện, cấp xã) giai đoạn 2015-2020.

5.5. Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

- Chỉ đạo đẩy mạnh việc thanh toán số, thanh toán không tiền mặt, thanh toán điện tử tại các cửa hàng và các điểm giao dịch. Tạo thói quen không dùng tiền mặt của người dân và doanh nghiệp.

- Phối hợp với ngân hàng Vietcombank triển khai tạo mã QR Code thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% Bộ phận một cửa cấp huyện, xã. Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục (thanh toán học phí) và cơ sở y tế (thanh toán dịch vụ y tế) trên địa bàn.

- Các ngân hàng trên địa bàn huyện phối hợp với Điện lực Tân Yên tăng cường tổ chức tuyên truyền, quảng bá các loại hình dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; vận động khách hàng đăng ký dịch vụ trích nợ tự động thanh toán tiền điện khi mở tài khoản hoặc thẻ thấu chi. Có kế hoạch triển khai vận động các khách hàng đang thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng thao tác bằng tay để đăng ký dịch vụ trích nợ tự động.

5.6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Khai thác và sử dụng các hệ thống CSDL của Sở Tài nguyên và Môi trường như: CSDL tài nguyên và môi

trường bao gồm (CSDL kho tư liệu tài nguyên và môi trường, CSDL về môi trường, CSDL tài nguyên nước, CSDL địa chất khoáng sản, CSDL nền địa lý và đo đạc bản đồ và CSDL thông tin quy hoạch và giá đất); hệ thống quan trắc môi trường tự động, hệ thống CSDL nguồn thải; bước đầu khai thác hiệu quả phần mềm VBDLIS.

6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân công 01 cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện công tác chuyển đổi số. Hiện nay, Phòng VH&TT huyện đã thành lập nhóm Zalo “chuyển đổi số Tân Yên” với 39 thành viên tham gia.

- UBND huyện đã lựa chọn xã Hợp Đức là đơn vị thí điểm giải quyết dịch vụ công trực tuyến (thực hiện từ ngày 04/5/2022). Chỉ đạo UBND xã Hợp Đức chủ động các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP. Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- UBND huyện Tân Yên đã chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, cung cấp và nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện. Các nhiệm vụ về CCHC, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở, ngành.

- Hạ tầng kỹ thuật tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn được quan tâm đầu tư, hệ thống phần mềm được duy trì hoạt động cơ bản ổn định. Hệ thống Hội nghị trực tuyến được trang bị từ cấp huyện đến cấp xã phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành kịp thời, thông suốt của lãnh đạo tỉnh, huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hạ tầng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện cơ bản được đầu tư, từng bước đáp ứng cho việc triển khai hệ thống CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn sử dụng hiệu quả các hệ thống, phần mềm dùng chung do tỉnh cung cấp như: Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng và Hệ thống Thư điện tử công vụ ... Đối với các ứng dụng chuyên ngành,

triệt để sử dụng các sản phẩm phần mềm do bộ, ngành trung ương, tỉnh đầu tư triển khai theo ngành dọc, đảm bảo đồng bộ, tích hợp, liên thông 3,4 cấp.

2. Tồn tại, hạn chế

- Hạ tầng CNTT của các cơ quan, đơn vị phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là ở các xã, thị trấn; hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin còn hạn chế.

- Trang thiết bị CNTT tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã còn thiếu và yếu, cấu hình thấp (máy tính, máy scan...) khó khăn trong quá trình thực hiện dịch vụ công; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

- Tổng số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 còn thấp (*cấp huyện: Mức độ 3: đạt 35,9%, mức độ 4: đạt 2,5%*); *Cấp xã: Mức độ 3: đạt 11,9%, mức độ 4: đạt 23,7%*).

- Công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức về chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế. Số lượng người dân không có trang thiết bị hỗ trợ như máy tính, điện thoại thông minh... còn nhiều làm ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, tập trung ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng được giao chủ trì thực hiện theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện kiểm tra về chuyển đổi số năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo với Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện (quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện).

2. Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác chuyển đổi số theo Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang (thay thế Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 17/11/2020). Tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, thành viên tổ Công nghệ số cộng đồng cấp huyện, xã, thôn.

3. Về phát triển chính quyền số

- Rà soát TTHC để cung cấp TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu theo quy định của tỉnh.

- Khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất của Bộ phận Một cửa huyện khi chuyển sang vị trí mới; xây dựng Đề án trang bị hạ tầng CNTT tại Bộ phận Một cửa cấp xã phục vụ công tác chuyển đổi số tại địa phương; rà soát các nhiệm vụ về chuyển đổi số đã được bố trí kinh phí thực hiện năm 2022 để điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn.

4. Phát triển kinh tế số

- Tiếp tục tuyên truyền giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số (SMESx) và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số; xây dựng Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, phù hợp với môi trường số tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản, đặc trưng và tiềm năng của huyện.

5. Về phát triển xã hội số

- Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tập trung hoàn thiện hạ tầng thông tin, nền tảng chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Mobile Money tới người dân trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch số 2281/KH-UBND ngày 22/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). Đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của người dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó trọng tâm là việc phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng.

Trên đây là kết quả triển khai chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tân Yên trong 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở TT&TT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Công an huyện; Huyện đoàn Tân Yên;
- Trung tâm Y tế huyện Tân Yên;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thành viên BCĐ CDS huyện;
- LĐ+CV VP HĐND&UBND huyện.
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Quốc Hưng

**CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số...../UBND ngày...../7/2022 của Chủ tịch UBND huyện)

1. Quyết định số 7590/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Tân Yên.
2. Quyết định số 9320/QĐ-BCĐCĐS ngày 15/12/2021 của BCĐ chuyển đổi số huyện ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Tân Yên.
3. Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
4. Quyết định số 1463a/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Tổ công tác về việc Ban hành Quy chế hoạt động triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
5. Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập các Tổ kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, thực hiện ISO, chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06 năm 2022.
5. Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
8. Thông báo số 598/TB- BCĐCĐS ngày 15/12/2021 của BCĐ chuyển đổi số huyện thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Tân Yên.
8. Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước huyện Tân Yên năm 2022.
9. Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện về cải cách hành chính huyện Tân Yên năm 2022
10. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện về tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước huyện Tân Yên năm 2022.
11. Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

12. Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, thực hiện ISO, chuyển đổi số năm 2022.

13. Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về Thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tân Yên.

14. Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tân Yên năm 2022.

15. Kế hoạch số 176/KH-BCĐ ngày 05/7/2022 về hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số huyện Tân Yên 06 tháng cuối năm năm 2022.

16. Công văn số 182/UBND-VHTT ngày 08/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc lập danh sách tập huấn hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

17. Công văn số 183/UBND-VHTT ngày 08/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

18. Công văn số 319/UBND-NN ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai, đưa nông sản lên sàn TMĐT.

19. Công văn số 562/UBND-VHTT ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị hỗ trợ cấp chứng thư số cho các HTX, hộ sản xuất để đưa sản phẩm lên sàn TMĐT.

20. Công văn số 496/UBND-VHTT ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc tham gia tập huấn hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

21. Công văn số 654/UBND-TP ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc khẩn trương thực hiện Đề án 06 và chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

22. Công văn số 827/UBND-VHTT ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

23. Công văn số 826/UBND-VHTT ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc cử thành phần tham gia Tổ công nghệ số cấp tỉnh.

24. Công văn số 654/UBND-VP ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc khẩn trương triển khai 25 DVC thiết yếu của Đề án 06.

25. Công văn số 890/UBND-VHTT ngày 20/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc rà soát, xây dựng kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022.

26. Công văn số 972/UBND-VHTT ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn huyện.

27. Công văn số 975/UBND-VHTT ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg.

28. Công văn số 976/UBND-VHTT ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc đăng ký danh sách CBCC tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Chuyển đổi số năm 2022.

29. Công văn số 995/UBND-VP ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện.

30. Công văn số 997/UBND-VHTT ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc hướng dẫn tạm thời cách đặt tên file phục vụ số hóa tại chỗ tại bộ phận một cửa các cấp...

31. Công văn số 1104/UBND-TP ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP đối với nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ngành Tư pháp.